



# CHƯƠNG TRÌNH ĐI BỘ

## VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM VÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT NGHÈO

### LẦN THỨ XI

(Truyền hình trực tiếp)

#### A. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA:

##### I. CƠ SỞ HÌNH THÀNH

- ❖ Kỷ niệm 56 năm ngày nạn nhân da cam và 10 năm thực hiện chương trình “*Đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo*” đầy ý nghĩa. Qua 10 năm thực hiện, chương trình đã quảng bá rộng rãi cho toàn thể người dân biết được về nỗi đau của các nạn nhân da cam mà mấy chục năm qua họ đã phải gánh chịu, hiểu được sự tàn khốc của chiến tranh không chỉ tồn tại tức thời mà nó còn kéo dài qua các thế hệ. Qua 10 năm uy tín của chương trình cũng đã được khẳng định, các nạn nhân da cam và người khuyết tật nghèo cũng được cộng đồng ngày càng quan tâm hơn. Họ - những nạn nhân da cam và người khuyết tật nghèo, cần lắm sự sẻ chia và giúp đỡ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân giúp họ vươn lên trong cuộc sống để hoà nhập với cộng đồng. Đây là lần thứ 11 chương trình được tổ chức tại thành phố mang tên Bác, hy vọng thông qua các buổi đi trao quà từ thiện, các phóng sự, nhân vật giao lưu, các tiết mục nghệ thuật trong buổi truyền hình trực tiếp.....sẽ mang đến cho quý vị nhiều cung bậc cảm xúc, ấn tượng khó quên về nghị lực sống, tình người bao la và sự sẻ chia, kết nối trong cộng đồng.
- ❖ Ngày 10/8/1961, quân đội Mỹ lần đầu tiên rải chất độc da cam xuống miền Nam Việt Nam, mở đầu cuộc chiến tranh hoá học tàn bạo kéo dài 10 năm trong cuộc xâm lược, khoảng 80 triệu lít chất độc hoá học đã được rải xuống. Chất độc da cam/dioxin đã làm cho 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, hơn 3 triệu người là nạn nhân. Chất độc da cam/dioxin gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường và sức khỏe con người. Theo đó, hệ sinh thái bị tàn phá nghiêm trọng, hơn hết là sự hủy hoại ghê gớm về con người. Hàng trăm nghìn nạn nhân đã chết hoặc đang vật lộn với bệnh tật hiểm nghèo do di chứng của dioxin, con cái của những người bị nhiễm chất độc hoá học, mặc dù sinh ra sau chiến tranh, thậm chí ở rất xa nơi có chiến sự cũng mắc các bệnh hiểm nghèo như câm, mù, điếc, tâm thần... hoặc có hình hài dị dạng. Hiện nay, ở Việt Nam, di chứng da cam đã truyền sang thế hệ thứ 3, những người trẻ ấy sinh ra trong hòa bình nhưng vết thương của chiến tranh lại hằn sâu lên thân thể cũng như tâm hồn để rồi đau khổ, bệnh tật và đói nghèo bao trùm lên gia đình họ. Sự tồn tại của hàng loạt các trẻ em dị tật trong các vùng bị nhiễm chất độc và trong các gia đình cựu chiến binh có bố hoặc mẹ từng công tác, chiến đấu trong vùng bị nhiễm chất độc màu da cam, đang trở thành nỗi đau và gánh nặng to lớn không chỉ riêng cho các em và gia đình, mà còn cho cả xã hội.
- ❖ Đã có nhiều công trình nghiên cứu về người bị nhiễm chất độc da cam (dioxin) và người khuyết tật, để có giải pháp cứu chữa các di chứng và nguy cơ bệnh tật cho họ nhưng đến nay vẫn chưa đạt được nhiều kết quả vì thiếu kinh phí cũng như điều kiện nghiên cứu còn hạn chế. Tuy có nhiều sự ủng hộ thiết thực đối với các nạn nhân nhưng như thế vẫn chưa đủ, hàng triệu nạn nhân vẫn rất cần sự giúp đỡ, chia sẻ của cộng đồng Việt Nam và Quốc tế nhằm cải thiện cuộc sống, chăm sóc y tế và phúc lợi cho họ.

